

รายงาน

สรุปผลการแจ้งข้อมูลความผิดจากหน่วยงานที่มี
หน้าที่ตรวจสอบ หรือหนังสือสั่งการให้พ้นจาก
ตำแหน่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โดย

งานกฎหมายและคดี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว

อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

รายงานสรุปผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่า อำเภอมืองปาน จังหวัดลำปาง

๑. ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

เดือน	จำนวนเรื่องร้องเรียน (เรื่อง)		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เรื่อง)		อยู่ระหว่างดำเนินการ (เรื่อง)		ยังไม่ดำเนินการ (เรื่อง)	
	ทั่วไป/เจ้าหน้าที่รัฐ	จัดซื้อจัดจ้าง	ทั่วไป/เจ้าหน้าที่รัฐ	จัดซื้อจัดจ้าง	ทั่วไป/เจ้าหน้าที่รัฐ	จัดซื้อจัดจ้าง	ทั่วไป/เจ้าหน้าที่รัฐ	จัดซื้อจัดจ้าง
ตุลาคม ๒๕๖๖	เรื่องทั่วไป ๑	ไม่มี	๑	-	-	-	-	-
พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี	-	-	-	-	-	-
ธันวาคม ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี	-	-	-	-	-	-
มกราคม ๒๕๖๗	ไม่มี	ไม่มี	-	-	-	-	-	-
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	ไม่มี	ไม่มี	-	-	-	-	-	-
มีนาคม ๒๕๖๗	เรื่องทั่วไป ๒	ไม่มี	๒	-	-	-	-	-
เมษายน ๒๕๖๗	ไม่มี	ไม่มี	-	-	-	-	-	-
พฤษภาคม ๒๕๖๗	ไม่มี	ไม่มี	-	-	-	-	-	-
มิถุนายน ๒๕๖๗	ไม่มี	ไม่มี	-	-	-	-	-	-
กรกฎาคม ๒๕๖๗	ไม่มี	ไม่มี	-	-	-	-	-	-
สิงหาคม ๒๕๖๗	เรื่องทั่วไป ๑	ไม่มี	๑	-	-	-	-	-
กันยายน ๒๕๖๗	เรื่องทั่วไป ๑	ไม่มี	๑	-	-	-	-	-
รวม	๕	๐	๕	-	-	-	-	-

สรุป : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่า ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนทั่วไปเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง ๕ เรื่อง ส่วนเรื่องการร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่มีการร้องเรียน
หมายเหตุ : ได้ดำเนินการเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบทางเว็บไซต์แล้ว

๒. รายงานสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขข้อร้องเรียน

๒.๑ ข้อร้องเรียนทั่วไป

ลำดับที่	ข้อร้องเรียนทั่วไป	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๑	ร้องเรียนเหตุรำคาญจากฝุ่นละอองจากการไม่เข้าโพด	-ตามที่นายทองสุข เหล็กเทศ อยู่บ้านเลขที่ ๓๔๑ หมู่ ๕ ตำบลทุ่งกว่า อำเภอมืองปาน จังหวัดลำปาง ได้ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่า ว่าได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองจากการไม่เข้าโพดเป็นอย่างมากคือไม่สามารถเปิดหน้าต่าง ประตูบ้านได้ ระบายียง หน้าบ้าน ห้องครัวหลังบ้าน และเสื้อผ้าที่นำมาตากบริเวณข้างนอกบ้าน ถูกละอองผงฝุ่นตกใส่เสื้อผ้าและเมื่อนำมาใส่เกิดอาการแพ้ ผื่นขึ้นตามตัว ทำให้สมาชิกในครอบครัวได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากไม่สามารถดำเนินชีวิตเป็นไปตามปกติได้	ในการนี้ได้ให้คำแนะนำ แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการดังต่อไปนี้ -ทำการสร้างโรงเรือนปกคลุมปากท่อตรงบริเวณที่ปล่อยผงฝุ่น เพื่อป้องกันมิให้ผงฝุ่นลอยคลุ้งกระจายออกมารบกวนชาวบ้านบริเวณพื้นที่รอบๆ โรงไม่เข้าโพด ผู้ประกอบการได้ให้คำมั่นสัญญาจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ให้แล้วเสร็จโดยพลัน
๒	ตรวจสอบเหตุรำคาญจากการประกอบกิจการฟาร์มสุกร	-กรณีฟาร์มสุกรในพื้นที่หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งกว่า อำเภอมืองปาน จังหวัดลำปาง ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมาก	คณะเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เช่น ปลัดอำเภอมืองปาน ปศุสัตว์อำเภอมืองปาน สาธารณสุขอำเภอมืองปาน สำนักสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางและคณะเจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งกว่า ได้ดำเนินการตรวจสอบและได้ให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาในการเลี้ยงสุกร ดังนี้ ๑.ทำการปรับปรุงระบบน้ำดักกลิ่น ๒.ต้องเปิดม่านน้ำดักกลิ่นตลอดเวลาที่มีสุกรอยู่ในฟาร์ม ๓.ต้องทำการซ่อมแซมให้ระบบบำบัดน้ำเสีย(บ่อก๊าซ)ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

ลำดับที่	ข้อร้องเรียนทั่วไป	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๓	ติดตามผลการตรวจสอบเหตุ รำคาญจากการประกอบ กิจการฟาร์มสุกร	-ติดตามตรวจสอบตามมติ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ฟาร์มสุกรของนาย นิคม นพคุณ ในพื้นที่หมู่ที่ ๗ ตำบล ทุ่งกว้าว อำเภอเมืองปาน จังหวัด ลำปาง ที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน ให้แก่ ประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณ ใกล้เคียง ว่าได้ดำเนินการตามที่เจ้าหน้าที่ ได้แจ้งให้เจ้าของฟาร์มสุกรทำการ แก้ไขปรับปรุง	คณะเจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งกว้าว ได้ ดำเนินการตรวจสอบติดตาม ตามมติที่ ประชุมเมื่อวันที่ ๘ มี.ค.๒๕๖๗ ให้แก้ไข ปัญหาภายในในการเลี้ยงสุกร ดังนี้ ๑.ให้ผู้ประกอบกิจการต้องปรับปรุง ระบบมานาน้ำดักกลิ่นให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน ๒.ให้ผู้ประกอบกิจการต้องเปิดมานาน้ำ ดักกลิ่นตลอดเวลาที่มีสุกรอยู่ในฟาร์ม ๓.ให้ผู้ประกอบกิจการต้องทำการ ซ่อมแซมให้ระบบบำบัดน้ำเสีย(บ่อก๊าซ)ให้ กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ผลปรากฏว่า ผู้ประกอบกิจการ ได้ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ซ่อมแซม ตาม ข้อ ๑ , ๒ เป็นที่เรียบร้อย
๔	เหตุรำคาญจากกลิ่นเหม็นน้ำ เน่าเสียจากการแปรรูปลำไย	ตามที่นายพันธ์ จะงาม พร้อมพวกอีก ๗ คน ราษฎร หมู่ที่ ๗ บ้านปลายนา ตำบลทุ่งกว้าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ได้ร้องเรียนต่อศูนย์ ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งกว้าว ว่าได้รับผลกระทบกลิ่นเหม็น จากการนำลำไยมาแปรรูปในโรงเรือน ของนายสงกรานต์ โกวฤทธิ์ หมู่ที่ ๗ ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัย	คณะเจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งกว้าว ได้ให้ คำแนะนำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาใน การแปรรูปลำไย ดังต่อไปนี้ (๑). ให้เจ้าของโรงเรือน ทำความสะอาด และเก็บเศษวัสดุที่เหลือจากการคัดแยกไป ทำปุ๋ยหมักในที่ห่างไกลชุมชน (๒). ทำตะแกรงดักเศษวัสดุที่ไหลลงไปกับ น้ำทิ้งเพื่อป้องกันการเน่าเสียในบ่อน้ำทิ้ง (๓). ใช้จุลินทรีย์ อีเอ็ม ฉีดพ่นบริเวณพื้น และใส่ลงในบ่อน้ำทิ้งเป็นประจำทุกวันเพื่อ กำจัดกลิ่น ในการนี้ผู้ประกอบกิจการยินยอม และให้คำมั่นสัญญาที่จะปฏิบัติตาม คำแนะนำอย่างเคร่งครัด

ลำดับที่	ข้อร้องเรียนทั่วไป	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๕	เหตุรำคาญจากการปล่อยน้ำ ทิ้งจากบ้านเรือนลงสู่ทาง สาธารณประโยชน์ส่งกลิ่น เหม็นรบกวนชาวบ้าน ใกล้เคียง	-ตามที่นายต๋วย มูลแก้ว และนางรพีพร ขจรจิตต์ ราษฎร หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งง ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ได้ร้องเรียนต่อศูนย์ ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งกว๋าว ว่าได้รับความเดือดร้อนการ ปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือนลงสู่ทาง สาธารณประโยชน์ของนางทอน สุภา สีบ ราษฎรหมู่ที่ ๖ ส่งผลให้บ้านพัก อาศัยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับ ผลกระทบคือน้ำเน่าเสีย มีกลิ่นเหม็น คลุ้งคลุ้งไหลตามถนน	คณะเจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งกว๋าว ได้ ดำเนินการตรวจสอบและได้ให้คำแนะนำ ในการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญจากการ ปล่อยน้ำทิ้งเน่าเสียจากบ้านพักอาศัยที่ส่ง กลิ่นเหม็น ดังนี้ -แจ้งให้เจ้าของบ้านที่ถูกร้องเรียน ดำเนินการใช้ท่อพีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว รองรับ น้ำทิ้งจากบ้านพักลงไปสู่ลำเหมือง สาธารณประโยชน์ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเสีย ไหลลงสู่ทางสาธารณะและไม่ให้ชาวบ้าน ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่น เหม็นของน้ำเน่าเสีย ส่วนทางสาธารณะ ต้องดำเนินการขุดเจาะแล้วถมให้มีสภาพ ตามปกติเช่นเดิม

๓. เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ

ลำดับที่	เรื่องร้องเรียน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๑	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีปัญหาและอุปสรรคเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว ได้มีการเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต หลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมภายในและภายนอกองค์กรให้แก่กลุ่มผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่น	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว ควรพัฒนาทักษะสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๔. เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	เรื่องร้องเรียน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๑	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีปัญหาและอุปสรรคเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว ได้มีการเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต หลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมภายในและภายนอกองค์กรให้แก่กลุ่มผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่น	ไม่มี

๕. เรื่องการถูกชี้มูลความผิด

เป้าหมาย : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลและไม่มีการถูกชี้มูลความผิดจากหน่วยงานตรวจสอบ

เรื่อง	มี	ไม่มี
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่		
๑) หนังสือแจ้งการชี้มูลความผิดจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ เช่น ป.ป.ช. , ป.ป.ท. , สตง. , ผวจ. , นอภ. , สธ.	-	ไม่มี
๒) การถูกชี้มูลความผิดจาก สตง. นับเฉพาะการถูกชี้มูลจากผลการตรวจสอบว่ามีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นการทุจริตหรือมีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบตาม มาตรา ๔๖ พ.ร.บ. สตง. พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่รวมการถูกทักท้วงกรณีข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ตาม มาตรา ๔๔ พ.ร.บ. สตง. พ.ศ. ๒๕๖๑	-	ไม่มี
๓) นับเฉพาะกรณีที่มีการแจ้งการถูกชี้มูลความผิดในห้วงระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	-	ไม่มี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

เดือน	จำนวนเรื่อง	ประเภทเรื่อง			ผลการดำเนินการ
		การจัดซื้อจัดจ้าง	การให้บริการ	ปัญหาอื่นๆ	
ตุลาคม ๒๕๖๖	๑	-	-	เหตุรำคาญ	เสร็จเรียบร้อย
พฤศจิกายน ๒๕๖๖	-	-	-	-	-
ธันวาคม ๒๕๖๖	-	-	-	-	-
มกราคม ๒๕๖๗	-	-	-	-	-
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	-	-	-	-	-
มีนาคม ๒๕๖๗	๒	-	-	เหตุรำคาญ	เสร็จเรียบร้อย
เมษายน ๒๕๖๗	-	-	-	-	-
พฤษภาคม ๒๕๖๗	-	-	-	-	-
มิถุนายน ๒๕๖๗	-	-	-	-	-
กรกฎาคม ๒๕๖๗	-	-	-	-	-
สิงหาคม ๒๕๖๗	๑	-	-	เหตุรำคาญ	เสร็จเรียบร้อย
กันยายน ๒๕๖๗	๑	-	-	เหตุรำคาญ	เสร็จเรียบร้อย
รวม	๕	๐	๐	เหตุรำคาญ	เสร็จเรียบร้อย

สรุป : ไม่มีการร้องเรียน

หมายเหตุ : ได้ดำเนินการเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบทางเว็บไซต์แล้ว

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานภายในสังกัด

ผ่านช่องทางต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	สำนัก/กอง	ติดต่อด้วย ตนเอง	ไปรษณีย์	ผู้รับเรื่องราว ร้องเรียน/ร้อง ทุกข์	เว็บไซต์/ เฟสบุ๊ก	โทรศัพท์	อื่นๆ
๑	สำนักปลัด	-	-	-	-	-	-
๒	กองคลัง	-	-	-	-	-	-
๓	กองช่าง	-	-	-	-	-	-
๔	กองสาธารณสุขฯ	๕	-	-	-	-	-